



ที่ นม ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๐๙

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไถย นม ๓๐๐๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จำนวน ๑ ชุด
ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่าได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์
New Normal ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อให้ข้าราชการในสังกัด
กรมการปกครองยึดถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และขอความอนุเคราะห์ให้
จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้
ที่ทำการปกครองอำเภอใช้เป็นแนวทางประกอบการทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป

จังหวัดจึงขอให้อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการทำงานในระดับพื้นที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร ชวัลวงศ์)

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองจังหวัด(กลุ่มงานปกครอง)

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒



แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

แนวทางการดำเนินชีวิตของบุคลากร กรมการปกครองและประชาชนในพื้นที่	แนวทางการปฏิบัติของที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ
<ol style="list-style-type: none">พยายามอยู่กับบ้าน ออกจากบ้านเมื่อมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้นสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า พกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เมื่อต้องออกไปอยู่ในที่สาธารณะทำความสะอาดมือเป็นประจำทุกครั้งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงหรือหลังจากสัมผัสสิ่งของสาธารณะใช้บริการขนส่งสาธารณะเท่าที่จำเป็นรักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย ๑ - ๑.๕ เมตรเสมอไม่ใช่สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนส้อม งานขาม ฯลฯทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับถึงบ้านให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้จะมีการปลดล็อคให้ใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ก็ต้องยึดแนวทางการปฏิบัติทั้ง ๙ ข้อด้านบนเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย	<ol style="list-style-type: none">ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน Social Distancing โดยจัดสถานที่ทำงานและจุดรับบริการให้มีระยะห่างทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีฉากกั้นจุดให้บริการระหว่างบุคคล พร้อมทั้ง จัดจุดบริการแอลกอฮอล์และจุดล้างมือเน้นการคัดกรองบุคคลก่อนเข้าสถานที่ราชการระบบนัดหมายล่วงหน้าสำหรับงานบริการระบบ E-Payment สำหรับชำระค่าธรรมเนียมการบริการการประชุมแบบมีระยะห่าง หรือการประชุมออนไลน์work from home กำหนดรูปแบบการทำงานให้สามารถทำงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้ง่ายขึ้นพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในพื้นที่ให้มีความรวดเร็วและความถูกต้อง เช่น การสร้าง Group Line ระดับหมู่บ้าน การตั้งทีมงานเพื่อสื่อสารในระดับหมู่บ้าน ฯลฯ



Infographic
ประชาสัมพันธ์